



งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ 1547, 0800 โทรสาร 02-354-7296

ที่ ว. 142 /2567
วันที่ 9 เมษายน 2567
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร “Silvery Health Service Management” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามารามธิบดี/ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์/ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามารามธิบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามารามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์/ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามารามธิบดี/หัวหน้าภาควิชาฯ

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการแพทย์และพยาบาล ส่งผลให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวมากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก และประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของกลุ่มประชากรดังกล่าว ธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างก้าวกระโดด การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจบริการด้านสุขภาพประเภทนี้ จะเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ 2567 นี้ งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตร “Silvery Health Service Management” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2567 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศและเลือกตามความสมัครใจ* รับจำนวน 25-30 คน/รุ่น (เรียนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ หรือวันอื่นในกรณีพิเศษตามที่หลักสูตรฯ กำหนด ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และประกาศรายชื่อในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การชำระค่าลงทะเบียน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านไปยังฝ่ายการคลัง

งานโรงเรียนฯ จึงขอเวียนประชาสัมพันธ์มายัง ท่าน เพื่อพิจารณาส่งผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นของหน่วยงาน กรุณานำส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมาที่ งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามารามธิบดี ทั้งนี้ ท่านสามารถ download เอกสารการสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/has/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสสา ลิ้มสุวรรณ)

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล